

## ความรัก..กับเงินที่คุณยังไม่รู้..?

นำเสนอเมื่อ : 2 เม.ย. 2552

...เป็นการโต้ตอบกันทาง e-mail...ระหว่างสาวสวย กับหนุ่มไฮโซ

สาวสวย : ก่อนอื่นดิฉันขอสอบถามว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริงค่ะ ดิฉันอายุ 25 ปีค่ะ ความสูง

170 ซม. น้ำหนัก 50 กิโล ส่วนสัด 34-24-36 ผอมยาว หน้าตาจัดว่าสวยมาก ๑

เชิ้กซี่ มีรสนิยม

...ดิฉันอยากจะทำางานกับผู้ชายรายได้สักสองแสนบาทต่อเดือนสักคน

คุณอย่าเพิ่งมองฉันโลภนะคะ รายได้ประมาณสองแสนเนี่ย แค่ชนชั้นระดับกลาง ๑

ในห้องสินทรหรือวงการตลาดหุ้นเอง ฉันไม่ได้เรียกร้องมากไปใช่ไหมคะ

...มีใครในพันทิพ ห้องสินทร นี้ที่รายได้เกินสองแสนบ้างคะ พวกคุณแต่ง

งานไปกันหมดหรือยัง กรุณาช่วยตอบดิฉันทีค่ะ คือดิฉันอยากแต่งงาน

กับคนรวยๆ อย่างพวกคุณ

...พวกที่ดิฉันคบด้วยนี้มีแต่พวกธรรมดาๆรายได้้อย่างมากไม่เกินสามหมื่นเอง

รายได้แค่นี้จะอุดริไปซื้อบ้านแถวสีลมเนี่ย ยังได้แค่มองเลยใช่ไหมคะ ดิฉันมี

คำถามดังนี้ค่ะ กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ

1. หลังจากตลาดหุ้นเปิด พวกคุณมักไปที่ไหนกันคะ( ชื่อร้าน , ผับ , fitness, ฯลฯ)
2. ถ้าจะแอบมองสาว คุณจะมองสาววัยไหนคะ
3. ทำไมคนที่แต่งงานกับคนรวยๆ ถึงมีแต่พวกอาชีพซิมเจิมๆ รสนิยมห่วยๆ ละคะ
4. คุณใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกคนที่ คุณจะแต่งงานด้วยคะ'

หลังจากนั้นไม่เกิน 30 นาที ก็มีเมล จากชายหนุ่มคนหนึ่งส่งมาถึงเจ้าหล่อนว่า :

...ถึงคุณสุดสวยครับ หัวข้อกระทู้ของคุณน่าสนใจมากครับ และคงมีผู้หญิงหลายคนมี

คำถามเดียวกันกับคุณขออนุญาตตอบคำถามในมุมมองของคนเล่นหุ้นแบบผมนะครับ

...รายได้ของผมจากการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และลงทุนในตลาดหุ้น

มากกว่า 10 ปี อยู่ที่ประมาณห้าแสนบาท ต่อเดือน ขาดเหลือนิดหน่อย

ซึ่งก็น่าจะผ่านเกณฑ์ของคุณ ดังนั้น...ผมเชื่อว่าคำตอบของผม น่าจะ

ไม่ทำให้คุณเสียเวลาอ่านนะครับ

...จากมุมมองของผมซึ่งเป็นนักธุรกิจ การที่แต่งงานโดยเลือกเฉพาะที่ความสุข

เพียงอย่างเดียว นั่น ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด คำตอบนั้นง่ายมาก อธิบาย

ตามตรง จากข้อมูลที่คุณให้มา คุณพยายามจะเน้นจุดแข็งของสินค้าคือ...

"ความสวย" เพื่อแลกกับ "เงิน"

...เมื่อคุณมีความสวย และผมมีเงิน แน่ใจว่าผม Fair และน่าจะเป็นไปได้กับ

โอกาสทางธุรกิจที่คุณเสนอ แต่ก็ติดปัญหาที่ว่าความสวยของคุณนั้นจืดจางลง

ทุกวัน ในขณะที่เงินของผมไม่ได้ไปไหน ถ้าไม่มีปัญหาอะไร

...หรืออีกนัยหนึ่ง รายได้ของผมมีแต่จะเพิ่มทุกปีและเงินของผมก็สามารถนำไป

ให้ก่อให้เกิดผลตอบแทนงอกเงยขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่คุณไม่ได้สวยขึ้น

เมื่อข้ามปีและมีแนวโน้ม ที่จะลดลงๆ ในแต่ละปีที่ผ่านมาไปเช่นกัน

...ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ คุณคือสินทรัพย์ที่เสื่อมค่า ไม่ได้

เสื่อมธรรมดาณะ เสื่อมแบบอัตราก้าวหน้า ดังนั้น ถ้าความสวยคือสิ่งเดียว

ที่คุณมี ก็จงคิดต่อว่า 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

...นิยามที่เราใช้กันในตลาดหุ้น คือ ทุก ๆ การ Trade มี Position การคบกับคุณก็

ถือเป็น Position แต่ถ้า Value ของมันลดลง เราจะขายมันทิ้ง ไม่ใช่ความคิดที่ดี

ที่จะดันทุรังเก็บมันไว้ ซึ่งหมายถึง การแต่งงานที่คุณต้องการ

อาจจะตั้งใจถ้าผมต้องบอกคุณตรงๆอย่างจริงใจว่า ถ้า Value ของ

Asset ลดลงเรื่อย ๆ ถ้าเราไม่ขายทิ้ง เราจะ ใช้วิธีการ 'ให้เข้าซื้อ' แทน

แน่นอนว่าคนที่มียรายได้เกินสองแสนบาทต่อเดือนฉลาดพอ พวกเขาแค่ขอบคุณแต่

จะไม่แต่งงานกับคุณ

...ดังนั้น จึงขอแนะนำคุณอย่างหวังดีว่าคุณควรที่จะหยุดที่จะหาวิธีที่จะได้แต่งงาน

กับคนรวย และคุณควรที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีรายได้เกินสองแสนบาทแทนซะเอง

ซึ่งในทางเทคนิคแล้วน่าจะมีโอกาสมากกว่าการหาคนรวยแต่ใจคนหนึ่ง

...หวังว่าคำตอบนี้จะช่วยให้คุณได้บ้าง อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณสนใจ

option ในบริการ 'เข้าซื้อ' กรุณาติดต่อผม..... เพื่อทำ Bid offer ใน

โอกาสต่อไป

